

Chiều thứ hai (19/8/2024) - Tổ chức Giáo dục phi lợi nhuận Seroto Foundation do diễn giả Dương Quang Minh đã đến và mở ra con đường chạm đến Trí tuệ cảm xúc, xây dựng trường học hạnh phúc với Ban Giám hiệu và gần 90 thầy cô giáo của trường Tiểu học Cự Khối & trường THCS Giang Biên (quận Long Biên).

Nếu ai đó hỏi hạnh phúc là gì? Câu trả lời thật không đơn giản bởi hạnh phúc là cảm nhận của mỗi người. Nhưng nói đến trường học hạnh phúc thì ai cũng nghĩ đến những nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui của trẻ thơ, những bước chân vui đến trường... Trường học hạnh phúc đang là xu hướng tất yếu của ngành giáo dục, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Một lớp học hạnh phúc sẽ góp phần kiến tạo nên một trường học hạnh phúc. Và để xây dựng lớp học hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và có lẽ nó phải bắt đầu từ khát khao gieo hạnh phúc từ mỗi thầy cô. Buổi chia sẻ của thầy Dương Quang Minh đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các quý thầy cô của hai trường Tiểu học Cự Khối & trường THCS Giang Biên.



Diễn giả Dương Quang Minh cùng tập thể quý thầy cô trường THCS Giang Biên và trường TH Cự Khối.



Cô Hoàng Ngọc Mến – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Giang Biên phát biểu giới thiệu, chào đón thầy Dương Quang Minh



Cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Giang Biên phát biểu về mô hình trường học hạnh phúc.

Đến với buổi tập huấn thầy Dương Quang Minh - người sáng lập cộng đồng Seroto Foundation và cộng đồng Dạy Con Trong Hạnh Phúc, đồng thời là một nhà đào tạo hàng đầu về trí tuệ cảm xúc đã giúp quý thầy cô làm thế nào để có thể đến trường trong hạnh phúc và mang lại được hạnh phúc cho các em học sinh của mình. Thầy chia sẻ, một lớp học hạnh phúc thì trước hết cô giáo phải là người hạnh phúc. Các thầy, các cô giáo phải làm chủ cảm xúc, tự tạo ra niềm vui mỗi khi đến lớp thì mới tạo được niềm vui, niềm hạnh phúc cho trẻ. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ là những việc làm hữu ích thầm lặng, những niềm vui nho nhỏ, những nụ cười, những ánh mắt thân thương của trẻ. Các thầy cô tận tâm với công việc, chú ý những việc làm, cử chỉ, hành động đơn giản hàng ngày với trẻ, mỗi đứa trẻ hạnh phúc sẽ tạo lên lớp học hạnh phúc, nhiều lớp học hạnh phúc sẽ tạo lên một ngôi trường hạnh phúc.



Các thầy cô vui vẻ, hạnh phúc hưởng ứng những chia sẻ của thầy Dương Quang Minh.





Các thầy cô vui vẻ, nhiệt tình tham gia những hoạt động của thầy Dương Quang Minh





Các thầy cô hăng say lắng nghe những chia sẻ của thầy Dương Quang Minh



Xây dựng trường học hạnh phúc là nhiệm vụ lớn và lâu dài của ngành học, của mỗi nhà trường và của mỗi giáo viên. Xây dựng lớp học hạnh phúc là đích đến tạo mảnh ghép hoàn hảo cho trường học hạnh phúc. Với những chia sẻ quý giá của thầy Dương Quang Minh tất cả quý thầy cô giáo của trường Tiểu học Cự Khối & trường THCS Giang Biên đã có định hướng để xây dựng những giờ học hạnh phúc để làm nên trường học hạnh phúc.



Ban giám hiệu trường THCS Giang Biên và TH Cự Khối tặng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành đến thầy Dương Quang Minh.

Cuối buổi chia sẻ, BGH hai trường THCS Giang Biên và TH Cự Khối đại diện tập thể quý thầy cô của hai trường tặng đến thầy bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn về những lời chia sẻ quý giá và ý nghĩa của thầy. Tập thể cán bộ, giáo viên của hai trường sẽ cố gắng xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Để mỗi lớp học là nơi an trú an toàn, là sân chơi sáng tạo, là tình thân gia đình ấm áp, là thanh xuân rực rỡ của học sinh. Nơi đó, các em sẽ thụ hưởng những quyền lợi, sẽ nhận thức được trách nhiệm của bản thân, chủ động sống tích cực, tự khẳng định mình và ước mơ.

Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu